



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง การขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม D-HALL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็น การประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูลหมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและได้รับการประกาศอนุมัติการขายรถยนต์ ราชการ จากคณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดในวันประมูลทันที

3. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier's cheque) ให้กับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่คณะกรรมการดำเนินการขาย ณ ห้องประชุม D-HALL มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 10.30 น.

4. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นต่อ คณะกรรมการดำเนินการขาย

4.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

4.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากร แสตมป์ตามกฎหมายให้เรียบร้อยมาด้วย

5. ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอชมสภาพภายนอกรถยนต์ราชการที่จะขายได้ ณ งานอาคาร และยานพาหนะ กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 13 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ

6. ผู้ลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้สิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคา หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลรถยนต์ราชการคันใดแล้วจะต้องทำสัญญาการซื้อขายพร้อมชำระเงินเป็น ค้ำมัดจำร้อยละ 30 ของราคาประมูลได้ ให้กับมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดการประมูลทันที

ในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้งหมายถึงการเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ข้างต้น

7. คณะกรรมการดำเนินการขาย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขาย รถยนต์ราชการ ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการมีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติหรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่ง หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล

8. ผู้เข้าร่วมประมูลจะสามารถทำเรื่องขอคืนค้ำประกันการประมูลหลังการประมูลรถยนต์ ราชการทุกคันเสร็จสิ้นแล้ว ยกเว้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ราชการดังกล่าวจาก คณะกรรมการดำเนินการขาย

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูล จะต้องไปติดต่อขอชำระเงินค้ำซื้อรถยนต์ราชการ ส่วนที่เหลือ เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier's cheque) ให้กับ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร" ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันประมูล หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วผู้ชนะการประมูลยังไม่ชำระเงิน ค้ำซื้อรถยนต์โดยสารส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะริบเงินค้ำประกันการประมูลและเงินมัดจำตาม สัญญาของผู้ชนะการประมูลดังกล่าว และหากปรากฏว่าเมื่อนำรถยนต์ราชการคันดังกล่าวออกขายใหม่ตามวิธี ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับราคาเมื่อรวมกับเงินค้ำประกันการประมูลและเงินมัดจำตามสัญญาที่ยึดได้ แล้วน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชำระเงินค้ำซื้อรถยนต์ราชการดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516

9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ราชการ และนำออกไปจากมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ ค่าฝากรถ ให้กับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับรถ

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

10. การประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของรถเอง รายละเอียด ต่างๆ อาทิเช่น ยี่ห้อ รุ่น ปี ทะเบียน ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเพียงเพื่อช่วยในการ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น หากมีการประกาศอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของรถดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

ผู้สนใจเข้าร่วมประมวล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง  
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข 0-2280-1931 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.rmutp.ac.th](http://www.rmutp.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสิริ ประเสริฐทรัพย์)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ  
บัญชีรายการรถยนต์คู่โดยสารที่จะทำการขายทอดตลาด  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

-----

ลำดับ	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขทะเบียน	ปีที่ซื้อ	ราคาเริ่มต้น
1	Toyota Corolla / Altis 1.8 G	ฎก - 9365 กทม.	2552	280,000
2	Toyota Corolla / Altis 1.6 CNG	ญห - 8543 กทม.	2554	230,000